

ฉบับที่ 18/2568

วันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2568

ก.ล.ต. ขยายเวลานำส่งงบการเงินฉบับแก้ไขให้ NRF

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขยายระยะเวลา นำส่งงบการเงินงวดไตรมาส 3 ปี 2567 ฉบับแก้ไขให้บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) (NRF) ซึ่งครบกำหนดนำส่งต่อ ก.ล.ต. ในวันที่ 20 มกราคม 2568 เป็นภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

สืบเนื่องจาก ก.ล.ต. ได้แจ้งให้ NRF ให้ความร่วมมือแก่ผู้สอบบัญชีในการสอบทานงบการเงินงวดไตรมาส 3 ปี 2567 และให้นำส่งงบการเงินฉบับแก้ไขที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้วต่อ ก.ล.ต. พร้อมทั้งเปิดเผยงบการเงินดังกล่าวต่อสาธารณชนผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ระบบ SETLink) ภายในวันที่ 20 มกราคม 2568 เนื่องจากผู้สอบบัญชีของ NRF เสนอรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบมีเงื่อนไขต่องบการเงินงวดดังกล่าว จากการที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐานการสอบทานที่เพียงพอเหมาะสมเกี่ยวกับราคาที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของหุ้นที่ได้รับชำระจากผู้ซื้อจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง และราคาดังกล่าวยังมีผลต่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหุ้นสำหรับส่วนที่กลุ่มบริษัทถืออยู่แล้ว ผู้สอบบัญชีจึงไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะใช้ในการสอบทานกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกำไรจากการวัดมูลค่าหุ้นของผู้ซื้อ*

ต่อมา NRF มีหนังสือขอขยายระยะเวลาการนำส่งงบการเงินงวดไตรมาส 3 ปี 2567 ฉบับแก้ไขออกไป เนื่องจาก NRF ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นดังกล่าว และนำส่งรายงานการประเมินของ IFA ให้กับผู้สอบบัญชีแล้ว ปัจจุบันผู้สอบบัญชีของ NRF อยู่ระหว่างดำเนินการสอบทานรายงานการประเมินของ IFA ฉบับใหม่ดังกล่าว ซึ่งเป็นการวัดมูลค่ายุติธรรมของหุ้นบริษัทต่างประเทศที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ผู้สอบบัญชีจึงจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการสอบทานความสมเหตุสมผลของข้อมูลและสอบทานงบการเงินงวดดังกล่าว ก.ล.ต. พิจารณาแล้วจึงขยายระยะเวลาการนำส่งและการเปิดเผยงบการเงินงวดไตรมาส 3 ปี 2567 ฉบับแก้ไข ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี รวมทั้งรายงานที่เกี่ยวข้องต่อสาธารณชนผ่านระบบ SETLink เป็นภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

หมายเหตุ : * ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 277/2567 เรื่อง "ก.ล.ต. แจ้งให้ NRF ให้ความร่วมมือแก่ผู้สอบบัญชีและนำส่งงบการเงินฉบับแก้ไข" เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2567

https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=11420